

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วัน/เดือน/ปี วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หัวข้อ หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๑ : หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลคลองใหญ่จึงขอ อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>Link ภายนอก : https://www.klongyaihospital.net หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลคลองใหญ่</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ (นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง สรารุณี บุญฤทธิ์ (นายสรารุณี บุญฤทธิ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กมัยเทพ สุขสะอาด (นายกมัยเทพ สุขสะอาด) ตำแหน่ง พนักงานบริการ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองใหญ่ โทร.๐-๓๙๕๑-๓๕๖๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๓.๐๑/๑๕๘

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลเว็บไซต์โรงพยาบาลคลองใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

ความเป็นมา

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

ข้อพิจารณา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ รอบ ๑ ปีที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาลคลองใหญ่ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการดำเนินงานไม่พบความไม่สอดคล้อง และไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข้างสาวภาครัฐผ่านเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๘ โดยเคร่งครัด

ข้อเสนอ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมรภัช วิจิตรสมบัติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ

(นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่